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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 6/2566 

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องทุเรียน สวนสุภัทราแลนด์ 

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงาน 
ภาวะเศรษฐกิจ 
แ ล ะ ก า ร ค ลั ง
จังหวัดระยอง 

คลังจังหวัดระยอง นำเสนอ 
- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี 
จากปัจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ สอดคล้อง
กับด้านกำลังซื้อของภาคประชาชน ภาพรวมยังคงขยายตัว 
ขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคงอยู่ในระดับสูง 
จากราคาพลังงาน และต้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับดัชนี
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
คาดว่ามีทิศทางขยายตัวจากความเช่ือมั่นของทุกภาคการผลิต 
โดยเฉพาะภาคบริการตามแนวโน้มความต้องการสินค้า      
และบริการ  มีทิ ศท างป รับ ตัวเพิ่ ม ข้ึน  รวม ถึงจำนวน
นักท่องเที่ยวทั้ งในประเทศและต่างประเทศที่จะเพิ่มข้ึน     
โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือสถานการณ์การเมืองหลัง
เลือกตั้งที่ยังไม่แน่นอนยังไม่สามารถจัดต้ังรฐับาลได้และความ
ผันผวนของราคาพลังงานจากความยืดเยื้อของสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซีย 
- รายงานผลการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระยอง  (ตั้งแต่ วันท่ี          
1 ตุลาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566) 
 (1) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 12,156.810 ล้านบาท             
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565         
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 การใช้จ่าย 10,838.161 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 89.15 เบิกจ่าย 8,739.337 ล้ านบาท            
คิดเป็นร้อยละ 71.89 คงเหลือใช้จ่าย 1,318.649 ล้านบาท  
(2) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี  ปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2565 วงเงิน 2,527.902 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตั้ งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึ งวันที่  31 
กรกฎาคม 2566 เบิกจ่าย 2,001.956 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 79.19 คงเหลือ 525.946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20.81 
 
 

มติท่ีประชุม 
รั บ ท ร า บ ต า ม ที่         
คลั ง จั งห วั ด ระย อ ง 
เสนอ  
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

2 ป ร ะ เด็ น ค ว า ม
คืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาท่อสารเคมี
อั นตรายบริ เวณ   
โรงแยกก๊าซ ป.ต.ท.  

      อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ 
     ช่วง กม. 206 มีเส้นท่อสารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่    
และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอน       
ได้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าว         
มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตราย     
ซึ่งโรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปิโตรเคมิคอล 
จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ : 
พีวีซีเรซิ่น) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. 2554) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเพือ่พิจารณา
หาแนวทางเเก้ไขปัญหาดังกล่าว  
      ความคืบหน้าปัจจุบัน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์
การเก็บสาร VCM ที่ตกค้างอยู่ในท่อของ บริษัท เอเพ็ค ปิโตร
เคมิคอล จำกัด โดยใช้วิธีดูดและนำไปกำจัดโดยบริษัท        
โคเวอเทค จำกัด และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด จังหวัด 
สมุทรปราการ หลั งจากดำเนินการแล้วเส ร็จจะได้ มี            
การตรวจวัดสาร VOC อีกครั้งเพื่อจะได้สรุปผล และรายงาน
ให้จังหวัดระยอง และกระทรวงอุตสาหกรรมทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม 
1 .  ม อ บ ห ม า ย
สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ติดตาม
ความ คืบ ห น้ า  แล ะ
รายงานความคืบหน้า
ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม  ก ร อ . 
ทราบในครั้งต่อไป 
2. ม อ บ ห ม า ย
ส ำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด
ระยอง ประสานกับ
สำนักงานโยธาธิการ
และผั ง เมื อ งจั งห วัด
ระยอง ในการแต่งตั้ง
คณะทำงานเพื่อจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ก า ร ว า ง ท่ อ       
ในจังหวัดระยอง เช่น     
ท่อสารเคมี  ท่อแก๊ ส       
ท่อน้ำประปา ตามแนว
ถนนเพื่อเป็นฐานข้อมูล
เพื่อใช้ในอนาคต 

 
ส ำ นั ก ง า น
อุ ต ส าห ก รร ม
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
ส ำ นั ก ง า น
จังหวัดระยอง 

3 รายงาน
สถานการณ์นำ้ 
ในจังหวัดระยอง 
 

ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง นำเสนอ 
รายงานสถานการณ์ น้ ำในอ่ าง เก็ บน้ ำจั งห วัดระยอง 
ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ และอ่างเก็บน้ำ
คลองระโอก รวมทั้งพื้นที่ EEC และมาตรการรับมือฤดูฝน     
ปี 2566 แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน มาตรการ
รับมือเอลนีโญ และมาตรการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง  

มติท่ีประชุม 
รับทราบตามที่ผู้แทน
โครงการชลประทาน
ระยอง เสนอ  
 
 

 
 

5 ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ 
กรอ.จังหวัด
ระยอง 

1) การเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ     
อ่าวมะขามป้อม นำเสนอโดยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนิน
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม ดำเนินการ   
โดยกรมเจ้าท่า เนื่องจากสัญญาก่อสร้างใกล้จะสิ้นสุดในวันที่               
7 กันยายน 2566 โดยผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ระยอง ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวปัจจุบัน       
มี ผล งาน  3 .9 4 % แล ะงานรื้ อถอนประมาณ  50 %            
กรมเจ้าท่าได้มีการติดตามและเชิญผู้รับเหมามาช้ีแจง     
ความล่าช้าดังกล่าว เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มี

มติท่ีประชุม 
1. รั บ ท ร าบ ต าม ที่
เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า
อุตสาหกรรมจังห วัด
ระยอ ง  แล ะผู้ แ ท น
ส ำ นั ก ง า น เจ้ า ท่ า
ภูมิภาคสาขาระยอง 
เสนอ 
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การเข้ามาช้ีแจงข้อมูลให้ทราบ คณะกรรมการตรวจรับงาน   
ได้จัดทำบันทึกเพื่อนำเรียนอธิบดีกรมเจ้าท่าแล้ว อยู่ระหว่าง
การพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างและหาผู้รับจ้างรายใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ) การแก้ ไขปัญ หาไฟ ส่ องส ว่างบริ เวณ ชายหาด        
แหลมแม่พิมพ์ นำเสนอโดยนายกสมาคมประมงสุนทรภู่ 
ประเด็นปัญหาไฟส่องสว่างบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์      
ไม่เพียงพอ หลอดไฟไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้หน่วยงาน     
ที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วย โดยมติที่ประชุมมอบหมาย
สำนักงานจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย แขวงทางหลวงระยอง แขวงทางหลวงชนบท
ระยอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
ระยอง สำรวจข้อมูลข้างต้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
3) การแก้ไขอุบัติ เหตุทางถนน บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ        
ท่ีอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหมายเลข 36       
และ ถนนสุขุมวิท นำเสนอโดย เลขาธิการหอการค้าจังหวัด
ระยอง : เสนอปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณของถนนในจังหวัด
ระยองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหมายเลข 36 
และ ถนนสุขุมวิทป้ายเตือน สัญญานไฟ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง ช้ีแจง   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
- ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง นำเสนอการแก้ไขปัญหา 
อุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้แก่  ถนนหมายเลข 36 และ ถนนสุ ขุม วิท        
และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วง     
ฤดูฝน ปี 2566 รวมทั้ง แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
หมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 – จุดตัด    
ทางหลวงหมายเลข 344 
 

2. ม อ บ ห ม า ย
ส ำ นั ก ง า น เจ้ า ท่ า
ภูมิภาคสาขาระยอง 
น ำ ป ร ะ เ ด็ น
ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง 
คณะกรรมการ กรอ. 
จังหวัดระยอง นำเรียน
อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ 
ภายใน 1 สัปดาห์นับ
จากวันประชุมครั้งนี้ 
 
มอบหมายสำนักงาน
จังหวัดระยอง ประสาน
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ประกอบด้วย แขวงทาง
หลวงระยอง ทางหลวง
ช น บ ท ร ะ ย อ ง           
และสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้ องถ่ิ น
จังหวัดระยองเพื่อสำรวจ
ข้อมูลข้างต้น 
 
1. รั บ ท ร าบ ต าม ที่
ผู้แทนแขวงทางหลวง
ระยอง นำเสนอ  
2. มอบหมายแขวง
ท า ง ห ล ว ง ร ะ ย อ ง
ติดตามความคืบหน้า
โครงการก่อสร้างถนน
ขอ งก รม ท างห ล วง     
ในพื้นที่จังหวัดระยอง 
ให้ เป็ น ไปด้วยความ
เ รี ย บ ร้ อ ย ร ว ม ทั้ ง     
ป้ายเตือนต่างๆ ให้มี
ความชัดเจน ตามจุด
เสี่ยงต่างๆ บริเวณวง
เ วี ย น แ ย ก ข น ส่ ง 
เนื่องจากมีประชาชน

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขา
ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงาน
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แขวงทางหลวง
ระยอง 
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4) นำเสนอ Data Analytic Report งานเทศกาลผลไม้ 
และของดีจังหวัดระยอง เพ่ือส่งเสริมแผนงานเทศกาล     
หรือ Event ในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 
2566 ณ  ส นามกีฬ ากล าง  จั งห วัด ระยอ ง  โดยก าร             
ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS ในการแบ่งโดยปรากฏจำนวน
คนที่ใช้บริการ AIS ที่อยู่ในงานจำนวนกี่คน เดินทางมาจาก     
ที่ใดบ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์จำนวนคน
ที่เข้ามาร่วมงานผลไม้ดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของเครือข่ายอื่น
จะยังไม่ทราบข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาในพื้นที่  หากผู้ที่เดิน
ทางเข้ามาใช้เครือข่ายอื่นด้วย  และใช้ AIS ด้วย ก็จะมีข้อมูล
ปรากฏเมื่อเข้ามาในพื้นที่ เบื้องต้นได้มีการพูดคุยในเรื่องการ
จัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายอื่น โดยจะนำเสนอแนวโน้ม        
ให้ทราบในโอกาสต่อไป  นำเสนอโดยทีมผู้จัดการฝ่ายขาย      
กลุ่มลูกค้าองค์กรภาคตะวันออก (AIS) และทีมงาน 
 
5 ) แจ้ ง ท่ี ป ระชุ มทราบ คำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง  และความ คืบหน้ าในการท ำบันทึ ก ข้อตกลง          
ความร่วมมือ MOU ร่วมกับประเทศจีน ในการได้รับทุน      
ไปศึกษาต่อ เช่น สาขาอิ เล็กทรอนิกส์  สาขาโลจีสติกส์            
สาขา e-Commerce สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า โดยปัจจุบัน
การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี       
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ค วาม ส าม ารถ ที่ แท้ จ ริ ง  ซึ่ ง ได้ รั บ          
ความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี และในการประชุม
ครั้งหน้าขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม กรอ.จังหวัดระยอง
ในรูปแบบสัญจร เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชม
ผลงานของนักศึกษาด้วย  นำเสนอโดย ผู้แทนประธาน
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 

ร้อ งเรียนม าจำนวน
มาก เพื่ อลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
 
รับทราบตามที่ผู้แทน 
AIS เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทราบตามที่ผู้แทน
ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดระยอง เสนอ 
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ท่ี เรื่องประชุม สาระสำคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

5 เรื่องอ่ืนๆ  1) ขอให้พิจารณาเรื่องการขอใบประกอบอนุญาตกิจการ
โรงแรมให้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตย่ิงข้ึน เนื่องจากเจ้าของ
โรงแรม-รีสอร์ท หลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และยังไม่ได้
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สูงข้ึน นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวก็มั่นใจมาก ข้ึน         
ในระบบการรักษาความปลอดภัย เบื้องต้นได้หารือกับ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที่แล้ว นำเสนอโดย นายกสมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวจังหวัดระยอง  
 
2) ติดตามเรื่องการประชุม กรอ. ท่ีผ่านมา เช่น การส่งเสรมิ
ท รายชายห าด  ปัญ ห าการจราจรติ ด ขัด ใน เขตนิ คม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และการก่อสร้างสะพาน 3 แห่ง 
ได้แก่ บริเวณแหลมรุ่งเรือง หาดตากวน และปากแม่น้ำ
ระยอง และปัญหาการส่งไปรษณีย์ล่าช้า นำเสนอโดย ผู้แทน
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 
 
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดระยอง 
นำเสนอกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่
จังหวัดระยอง เช่น กิจกรรมระดับประเทศของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่   
อัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง การจัดกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัด
ระยอง เช่น กิจกรรมยมจินดามาแล้วจะรัก ณ ถนนยมจินดา 
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ        
ที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดระยอง นำเสนอโดยผู้อำนวยการ ททท. 
สำนักงานระยอง และผู้อำนวยการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด
ระยอง           
 

รับทราบตามที่นายก
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทราบตามที่ ผู้แทน
ประธานชมรมธนาคาร
จังหวัดระยอง เสนอ 
 
 
 
 
รั บ ท ร า บ ต า ม ที่  
ผู้ อ ำนวยการ ททท . 
ส ำ นั ก ง า น ร ะ ย อ ง     
แ ล ะ ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร
ท่ อง เที่ ยว และกีฬ า
จังหวัดระยอง เสนอ      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


